

Số: /UBND-LĐTBOXH
V/v báo cáo kết quả thực hiện
các hoạt động hưởng ứng Ngày
Toàn dân phòng, chống mua bán
người 30/7.

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá.

Thực hiện Công văn số 2463/SLĐTBOXH-PCTNXH ngày 11/7/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7; UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả triển khai, thực hiện như sau:

1. Công tác tuyên truyền triển khai, tổ chức thực hiện

Trong tháng 7 năm 2022, tất cả 34 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai trên hệ thống loa phát thanh của địa phương; trong đó, tập trung tuyên truyền các nội dung nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về phương thức, thủ đoạn và hậu quả của việc xuất cảnh sang Campuchia trái phép; các quy định của pháp luật về xuất khẩu lao động, về phòng, chống mua bán người, về kết quả công tác đấu tranh, xử lý tội phạm mua bán người của các cơ quan chức năng để phòng, ngừa răn đe tội phạm.

Tiếp tục tuyên truyền về đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán (*thông qua Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111*).

Treo hơn 40 băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính của huyện và xã với các nội dung chính như: “*Tích cực hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người*” và “*Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7*”, “*Chung tay phòng, chống nạn mua bán người*”, “*Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội*”,...

2. Về nội dung rà soát, lập danh sách những người bị mua bán, có dấu hiệu mua bán trở về địa phương

Theo quy định của Luật phòng, chống mua bán người của nước ta, trên địa bàn huyện Triệu Sơn chưa có nạn nhân mua - bán người.

Đối với các trường hợp có dấu hiệu bị mua - bán, UBND huyện Triệu Sơn đã có Công văn mật báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá về số công dân trên địa bàn huyện lao động trái phép ở Campuchia.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá biết và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Quang Trung